

Số: 40 /2020/GM-BQT.R4
V/v: Công tác phòng chống Covid 19
R4 Goldmark city

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
**Về tình hình phòng chống dịch và việc thành lập Quỹ chống dịch Covid19
tại khu Rubi Goldmark City**

Kính gửi: Toàn thể cư dân R4 Goldmark City.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tâm dịch tại Hàn Quốc đang nổi lên trở thành ổ dịch thứ 2 trên toàn thế giới. Theo chỉ đạo mới của UBND Thành phố Hà Nội, tất cả các trường hợp đi về từ Hàn Quốc sau ngày 19/02/2020 đều bắt buộc áp dụng hình thức cách ly tại nhà.

Tính đến hết ngày 02/3/2020, toàn khu Ruby có tất cả 22 căn hộ áp dụng cách ly tại nhà (*Các cư dân đến từ các tỉnh có dịch của HQ đã bị cách ly từ ngày 26/2/2020 tuy nhiên R4 không có căn hộ nào thuộc dạng này*)

Như vậy, với tình hình như trên liệu khu Goldmark có đáng lo hay không?

Để trả lời câu hỏi trên, BQT 4R xin đưa ra những nhận xét, trình bày sau:

I. Việc UBND Thành phố xiết chặt đối tượng cách ly cho thấy quyết tâm của Lãnh đạo Thành phố để đưa ra các biện pháp phòng dịch Covid 19 triệt để nhất.

II. BQT 4R đã chủ động gửi Công văn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét bố trí địa điểm cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho khu dân cư. Tuy nhiên, với số lượng lớn người cách ly như trên, cũng như nhiều khu chung cư khác tại Hà Nội như Times City, Royal City, Gold Season... thì toàn bộ khu cách ly tập trung đã kín chỗ. Do vậy, nhiều khả năng, chúng ta cần tập trung vào việc nâng cao các biện pháp giám sát các đối tượng cách ly tại nhà.

III. BQT 4R đã phối hợp với Y tế phường, Công an phường khảo sát kê khai y tế tới toàn thể các căn hộ. Tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Phú Diễn đề xuất chính quyền tăng cường các giải pháp như:

1) Hỗ trợ phun thuốc khử khuẩn phòng dịch
2) Tăng cường các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ của phường giám sát việc cách ly tại nhà

3) Tăng cường công tác y tế theo dõi sức khỏe đối với cư dân bị cách ly

4) Theo dõi sát sao việc nhập cảnh từ các nước có dịch về Goldmark

5) Mục (1) và (2) Ban chỉ đạo Phường đang xin ý kiến chỉ đạo của Quận, Thành phố

IV. Ngay sau khi nhận được các Quyết định cách ly, BQT 4R đã tổ chức họp với Tổng Giám đốc Công ty TNS, Phó Tổng giám đốc và BQL Tòa nhà để triển khai các biện pháp hành động cụ thể, cuộc họp kết thúc lúc 23h15 phút ngày 02/3/2020. Với cam kết của Lãnh đạo Công ty là tập trung mọi nguồn lực của Công ty để đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn thể cư dân Goldmark City. Trong Sáng 03/3/2020, BQT 4R và Công ty TNS phối hợp nâng cấp hệ thống Camera



và bố trí nhân sự để theo dõi các căn cách ly 24h/24h, bố trí Đội phản ứng nhanh để xử lý kịp thời tình huống khi đối tượng cách ly rời khỏi căn hộ, lên phương án tiếp tế nhu yếu phẩm, xử lý vệ sinh đảm bảo quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế...*(Biên bản họp của tiểu ban an ninh khu Rubi TNS đính kèm)*

V. Song hành với các biện pháp, BQT 4R đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch GMC và các Tiểu ban an ninh, truyền thông, y tế, vệ sinh, hậu cần; gửi các văn bản đôn đốc đến UBND phường, UBND quận, Công an, Y tế phường hỗ trợ, tăng cường các biện pháp phòng dịch, thắt chặt an ninh, giám sát y tế tại khu Goldmark City.

VI. Việc chống dịch Covid19 tốn kém rất nhiều nhân lực, vật lực, BQT4R đã thống nhất thành lập Quỹ chống dịch Covid19, kêu gọi các cá nhân, tổ chức tùy tâm ủng hộ để BQT 4R triển khai các biện pháp phòng dịch hiệu quả; đồng thời, cũng thống nhất chuyên quỹ Đấu tranh trước đây vào Quỹ chống dịch Covid19. **Số tài khoản chuyển tiền là Trần Thị Linh Chi số Tài khoản 700.003.768070 tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam.** Rất mong Quý cư dân ủng hộ, BQT 4R sẽ công khai chi tiết các khoản chi tiêu.

Tình hình Goldmark như trên là có cơ sở để chúng ta lo lắng. Nhưng điều đáng lo hơn là sự hoang mang, là những tin nhắn, comment hoặc hành động mang tính tiêu cực, kỳ thị ... nó còn lan truyền còn nhanh hơn cả Covid-19.

BQT 4R kêu gọi mọi người dân thay bằng lo lắng thái quá, cần giữ ý thức tự vệ sinh cá nhân, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động phối hợp mang tính xây dựng với BQL, BQT để xử lý các tình huống phát sinh.

Dịch Covid 19 đang diễn ra vừa là khó khăn, nhưng cũng là thử thách cho khu Goldmark City, để các cư dân bỏ qua những nghi kỵ, ngờ vực không đáng có, một lần nữa, xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn.

Với các biện pháp nêu trên và bằng sự quyết tâm của tập thể BQT 4R và cư dân, Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ vượt qua và chiến thắng dịch Covid 19.

P/s: BQT 4R xin phép công khai các căn cách ly, không phải vì kỳ thị mà mong muốn cư dân, cộng đồng người Hàn Quốc chia sẻ, cùng giám sát và động viên các cư dân sớm vượt qua giai đoạn cách ly này.

Cố lên nhé những người bạn Hàn Quốc.

Đính kèm theo đây là:

DS cách ly R4 tính đến hết 22h ngày 3/3/2020

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BQL (Biết đề TH)
- Lưu BQT.

T/M BAN QUẢN TRỊ 4R
Trưởng ban quản trị R4

